



ISSN.01257765  
NEWSLETTER

# ดอนขังใหญ่

PHETCHABURI RAJABHAT UNIVERSITY

<http://news.pbru.ac.th>

ปรัชญา : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ยึดมั่นในแนวทางการเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อปวงชนและเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

ปีที่ 33 ฉบับที่ 5  
วันที่ 18 - 24 สิงหาคม 2553

คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยและผู้บริหาร  
ร่วมปลูกต้นไม้เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัย  
เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2553 ณ บริเวณหน้าสำนักวิทยบริการฯ



**มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี**

PHETCHABURI RAJABHAT UNIVERSITY

สถาบันอุดมศึกษาเพื่อป้องกันและเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น



ผศ.ดร.นิวัต กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  
พร้อมด้วยคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยและผู้บริหาร  
ร่วมปลูกต้นไม้เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัย  
เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2553 ณ บริเวณหน้าสำนักวิทยบริการฯ



สาขาวิชาภาษาไทย  
นำนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์  
เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2553  
ณ วัดธารนอย อำเภอบ้านลาด  
จังหวัดเพชรบุรี



สาขาวิชาภาษาไทย นำนักศึกษาจีนไปทัศนศึกษา  
เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2553  
ณ ตลาดน้ำดำเนินสะดวก  
จังหวัดราชบุรี



มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จัดพิธีเชิดชูเกียรติแม่ดีเด่น  
เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2553 ณ ห้องประชุมวิทยากริมย์ 1

สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ  
จัดโครงการพัฒนาความรู้ครูคณิตศาสตร์  
ระดับประถมศึกษา  
เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2553  
ณ ห้อง 416  
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี



สาขาวิชาภาษาไทย  
นำนักศึกษาเข้าร่วมฟังการแสดงนาฏศิลป์พื้นบ้าน  
เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2553  
ณ วัดใหญ่สุวรรณารามวรวิหาร  
จังหวัดเพชรบุรี



เจ้าของ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 38 หมู่ 8 ตำบลนาบัว อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 76000 โทร. 0 3249 3300 307  
ที่ปรึกษา ผศ.ดร.นิวัต กลิ่นงาม อธิการบดี ผศ.ศรชัย เย็นเปรม ผศ.เชาวลิต คงแก้ว ผศ.ดร.เสนาะ กลิ่นงาม ผศ.ดร.กาญจนา บุญสูง  
ผศ.ดร.พิมพ์ระวี ไรจน์รุ่งสัจด์ รองอธิการบดี นางสมพร พิริยะสุขถาวร  
บรรณาธิการประจำฉบับ ผศ.ชานาญ งามสมบัติ หัวหน้ากอง บก. นางอัญญิกา ดาวเรือง  
กองบรรณาธิการ นายเสรี ดาวเรือง นางสาวสุนันทา รักษาราษฎร์ ทีมงานเครือข่ายประชาสัมพันธ์ คณะ/สำนัก/สถาบัน

## ป. บัณฑิตวิชาชีพครู จัดประชุมโรงเรียนร่วมฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูและครูพี่เลี้ยง



คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดย ดร.สุมาลี พงศ์ติยะไพบูลย์ รองคณบดีคณะครุศาสตร์ ฝ่ายวิชาการ จัดประชุมโรงเรียนร่วมฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูและครูพี่เลี้ยงของนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครู รุ่นที่ 9 และ รุ่นที่ 10 เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2553 ณ ห้อง 926 อาคาร 8 คณะครุศาสตร์ เวลา 13.30 - 16.30 น. ซึ่งมี ตัวแทนผู้บริหารและครูพี่เลี้ยงเข้าร่วมประชุม 86 คน โดยมี อาจารย์จรัส แจ่มจันทร์ รองคณบดีคณะครุศาสตร์ ฝ่ายบริหาร กล่าวต้อนรับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปัญญา ทองนิล และอาจารย์ชนสิทธิ์ ลิทธิ์สูงเนิน บรรยายชี้แจงเกี่ยวกับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ของนักศึกษา ป.บัณฑิตวิชาชีพครูให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานของคุรุสภาและหลักสูตร รวมถึงการอภิปรายของโรงเรียนเพื่อนำข้อมูลมาพัฒนาระบบการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูต่อไป

## ประชุมปฏิบัติการ “กระบวนการวิจัยในชั้นเรียน”

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จัดการประชุมปฏิบัติการ “กระบวนการวิจัยในชั้นเรียน” เพื่อเป็นแนวทางเกี่ยวกับการทำวิจัยในชั้นเรียนให้แก่คณาจารย์ เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2553 เวลา 08.00 - 17.00 น. ณ ห้องประชุม 416 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ในการนี้ ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไสว พักขาว เป็นวิทยากรในการอบรม พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัต กลิ่นงาม อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมดังกล่าว



# กองพัฒนานักศึกษา

Division of Student Development, Phetchaburi Rajabhat University.



## พิธีถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ



นางนันทวรรณ เอ็มหนูกลกิจ ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา แจงว่า กองพัฒนานักศึกษา ร่วมกับ องค์การนักศึกษา จัดพิธีถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ประจำปีการศึกษา 2553 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2553 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมวิทยากริมย์ 1 อาคารวิทยากริมย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาสคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ตลอดจนแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์

ในพิธีมีการมอบรางวัลแม่ดีเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดย ผศ.ดร.นิวัต กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นผู้มอบรางวัล



ผู้ที่ได้รับรางวัลแม่ดีเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้แก่

คุณแม่ทองเย็น ประกอบปราน แม่ของนายชูเกียรติ เจริศพรัง นายกองคํการนักศึกษา

คุณแม่ไพรัตน์ บุญโพธิ์ แม่ของนางสาวชุติมา บุญโพธิ์ นายกสโมสรนศึกษาคณะวิทยาการจํการ

คุณแม่ปราณี บุญมี แม่ของนางสาววีณา บุญมี รองนายกองคํการนักศึกษา



ต่อจากนั้นจึงเป็นการมอบรางวัลการแต่งกลอนเทิดพระเกียรติพระคุณแม่ โดย ผศ.ดร.เสนาะ กลิ่นงาม รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นผู้มอบรางวัล

การแต่งกลอนเทิดพระเกียรติพระคุณแม่ ได้แก่ รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นางสาวแสงระวี แสงอาทิตย์ นักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจํการ

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ นางสาวรัชชชนก ดำรงประเสริฐ นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ นางสาวหนึ่งฤทัย เปลียนทองคำ นักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจํการ

ในการนี้ กองพัฒนานักศึกษา ขอขอบคุณคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีทุกท่าน ในการเข้าร่วมพิธีถวายพระพร มา ณ โอกาสนี้

## พิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธิสงเคราะห์ครอบครัวทหารผ่านศึก ประจำปีการศึกษา 2553

ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา แจ้งว่า ตามที่ มูลนิธิสงเคราะห์ครอบครัวทหารผ่านศึก ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ได้จัดพิธีมอบทุนการศึกษาของมูลนิธิฯ เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2553 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารที่ทำการมูลนิธิสงเคราะห์ครอบครัวทหารผ่านศึก กรุงเทพมหานคร

โดยมีนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ที่ได้รับทุนการศึกษาของมูลนิธิฯ จำนวน 2 ทุน ๆ ละ 5,000 บาท มีรายชื่อดังต่อไปนี้

นางสาววิชุดา เมฆกกตาล นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ นางสาววรรณวิภา โนชัย นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ในการนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ขอขอบคุณมูลนิธิสงเคราะห์ครอบครัวทหารผ่านศึก ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีเป็นอย่างสูง มา ณ โอกาสนี้



## พิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธิพระเทพสุวรรณมุนี ประจำปีการศึกษา 2553

ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา แจ้งว่า ตามที่ มูลนิธิพระเทพสุวรรณมุนี (สีลภูษิต ภิกขุ บุญรวม มีอารีย์) ได้จัดพิธีมอบทุนการศึกษาของมูลนิธิพระเทพสุวรรณมุนี ประจำปีการศึกษา 2553 เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2553 ณ หอประชุม วัดมหาธาตุวรวิหาร จังหวัดเพชรบุรี

ซึ่งมูลนิธิฯ ได้มอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จำนวน 8 ทุน ๆ ละ 7,000 บาท โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

1. นางสาววิไลวรรณ จันทรสิงห์ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2. นางสาวภัทมาภรณ์ ขวัญเมือง นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
3. นายธวัชชัย คำวิเศษ นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาวิชาเทคโนโลยีการไฟฟ้า คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
4. นางสาวนาพร ทองดี นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาชีววิทยา



คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

5. นายชูเกียรติ เพริศพริ้ง นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

6. นายอนุสรณ์ เลี่ยมทอง นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

7. นางสาวลลิตา บั๊กษา นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาสังคมศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

8. นายศิริชัย ผ่องภิรมย์ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ในการนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ขอขอบคุณมูลนิธิพระพุทธสุวรรณมุนี (สีลภูษิต ภิภุช บุญรวม มีอารีย์) มา ณ โอกาสนี้



### เสวนาเพลงพื้นบ้าน

: อาจารย์แสนประเสริฐ ปานเนียม สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี นำนักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย ชั้นปีที่ 2 ร่วมฟังการเสวนาเพลงพื้นบ้าน โดยมีวิทยากร คือ แมชวัญจิต ศรีประจันต์ ศิลปินแห่งชาติ สาขาเพลงพื้นบ้าน เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2553 ณ วัดใหญ่สุวรรณารามวรวิหาร จังหวัดเพชรบุรี



### จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์

: คณะอาจารย์และนักศึกษา สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จำนวน 60 คน ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ณ วัดระหารน้อย อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2553

การจัดกิจกรรมครั้งนี้ประกอบด้วย การทำบุญถวายภัตตาหารแก่พระภิกษุ การทำความสะอาดวัดร่วมกับชาวบ้าน กิจกรรมในครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมแก่นักศึกษาและสร้างความเข้าใจในการผูกสัมพันธ์กับชุมชน



## มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จัดพิธีเชิดชูเกียรติแม่ดีเด่น 11 สิงหาคม 2553

วันแม่แห่งชาติ หรือที่คนไทยทั่วไปนิยมเรียกกันสั้น ๆ ว่า “วันแม่” ทุกคนรับทราบและซาบซึ้งกันดี เนื่องจากวันสำคัญนี้ตรงกับวันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ คือ วันที่ 12 สิงหาคม อันเป็นวันคล้ายวันเสด็จพระราชสมภพ และถือว่าเป็นวันแม่ของชาติด้วย

**วันแม่แห่งชาติ**เป็นวันที่ทางราชการกำหนดในวันที่ 12 สิงหาคมของทุกปี และถือว่าเป็นวันสำคัญยิ่งของปวงชนชาวไทย โดยกำหนดให้ชื่อว่า “ดอกมะลิ” สีขาวบริสุทธิ์เป็นสัญลักษณ์ของความดีงามของแม่ผู้ให้กำเนิดแก่เรา

ดังนั้น องค์การบริหารนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จึงกำหนดจัดพิธีถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

เนื่องในวโรกาสวันแม่แห่งชาติ เพื่อเป็นการปลูกฝังให้นักศึกษาได้สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ระลึกถึงพระคุณของมารดาผู้ให้กำเนิด และส่งเสริมให้นักศึกษามีความกตัญญูทวดเทวีต่อผู้มีพระคุณ โดยจัดกิจกรรมในวันพุธที่ 11 สิงหาคม 2553 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมวิทยากรมย์ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

การจัดกิจกรรม มีการแสดงเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ มอบโล่แม่ดีเด่น ประกวดแต่งกลอนวันแม่ และมอบทุนการศึกษา สำหรับแม่ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นแม่ดีเด่นทั้ง 3 คนคือ นางทองเย็น ประกอบปราณ นางปราณี บุญมี และนางไพโรจน์ บุญโพธิ์ การคัดเลือกในครั้งนี้ คัดเลือกจากผลงานหรือกิจกรรมที่นักศึกษาให้ความร่วมมือ และร่วมกิจกรรมกับมหาวิทยาลัยในขณะที่นักศึกษากำลังศึกษาอยู่ ณ มหาวิทยาลัยแห่งนี้ ในโอกาสนี้จึงนำบทสัมภาษณ์แสดงความรู้สึกของลูก ๆ ที่มีต่อแม่มาฝากท่านผู้อ่าน ดังนี้

**นางสาวปวีณา บุญมี** สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ชั้นปีที่ 3

สำหรับรางวัลที่ได้รับคือรางวัลแม่ที่เลี้ยงลูกดี มีเกณฑ์การตัดสินคือ นำผลงานของลูกที่ได้ช่วยเหลือ หรือทำกิจกรรมต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย เช่น เกียรติบัตรที่ได้มา การอบรม ผู้นำนักศึกษา เขาค่ายเรียนรู้อุณหภูมิต่ำ และกิจกรรมอื่น ๆ ที่เราสามารถจะร่วมกับมหาวิทยาลัยได้ เป็นต้น

รู้สึกดีใจและภาคภูมิใจ ที่เป็นครั้งแรกที่เราสามารถนำความภาคภูมิใจมามอบให้แม่ และยังเป็นของขวัญวันแม่อีกด้วย รางวัลที่ได้รับในครั้งนี้มาจากการทำหรือการสะสมผลงานของเรา ที่เราเป็นส่วนหนึ่งในการทำกิจกรรมให้แก่มหาวิทยาลัย แม่ดีใจ ปลื้มใจมากที่ลูกทำสิ่งนี้ให้แม่ อยากให้วันแม่มาถึงเร็ว ๆ เพราะจะได้เห็นแม่จะได้แต่งตัวสวย ๆ มารับรางวัล และที่สำคัญในวันนี้นะหนูจะได้กอดแม่ให้หายคิดถึง

ที่หนูบอกว่าจะได้กอดแม่ เพราะว่าหนูมาเรียนที่นี่ ต้องอยู่หอพัก (บ้านหนูอยู่จังหวัดชุมพร) ทำให้ไม่ได้อยู่กับแม่ แต่หนูจะโทรหาแม่วันละ 3 ครั้ง มีเรื่องอะไรก็ตามจะปรึกษาแม่ทุกเรื่อง แม่ก็ทั้งเรื่องแฟน แม่ไม่เคยด่า ไม่เคยตี แต่แม่จะสอนให้รู้จักผิดรู้จักถูก สิ่งไหนควรทำ สิ่งไหนไม่ควรทำ ส่วนตัวหนูเองไม่เคยทำให้แม่ร้องไห้เลย แม่จะร้องไห้ก็ต่อเมื่อหนูมีสิ่งดี ๆ มอบให้แม่เท่านั้น

สุดท้ายนี้ หนูอยากฝากใจน้อง ๆ เยาวชนทั้งหลาย คิดว่า วันแม่ไม่ได้มีแค่วันเดียว คำว่า “แม่” ไม่ว่าจะเขียนหรือว่าเป็นคำพูด มันสั้น แต่มีคุณค่าและมีความหมายที่ยิ่งใหญ่มาก แม่เป็นได้ทุกอย่างไม่สามารถที่จะหาสิ่งใดมาเปรียบได้ว่าเป็นแม่ของเรา แม่เป็นผู้ให้ ให้ทั้งชีวิต ให้การศึกษา ให้ทุก ๆ อย่าง ถ้าไม่มีแม่ก็ไม่เราในวันนี้





**นายชูเกียรติ เจริศพรัง** สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ชั้นปีที่ 3

มันเป็นความรู้สึกเหมือนกับว่า เป็นความฝันมากกว่าความเป็นจริง รู้สึกดีใจและไม่คิดว่าผมจะได้รับรางวัลในครั้งนี้ นับว่าปีนี้ผมมีของขวัญของขวัญชิ้นที่ประทับใจที่สุดมอบให้กับแม่ พอรู้ว่าแม่ได้รับคัดเลือกให้เป็นแม่ดีเด่น จึงโทรไปบอกแม่ แม่ดีใจและภูมิใจในตัวผมที่ได้ทำสิ่งนี้ให้แกแม่ แม่จะแต่งตัวสวย ๆ ไปรับรางวัลของลูกที่ทำเพื่อแม่ ผมตั้งใจไว้ว่าในวันนั้นจะเข้าไปกอดแม่และบอกแม่ว่า **“ผมรักแม่มากครับ”** เพราะในชีวิตผม ผมได้กอดแม่เพียง 2 ครั้งเท่านั้น ด้วยการที่ผมต้องมาเรียนหนังสือ ไม่ได้อยู่กับแม่ แต่โดยส่วนตัวแล้วผมจะสนิทกับแม่มาก และไม่คอยได้กลับไปหาแม่ เพราะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเดินทาง จึงได้แต่จะโทรคุยกับแม่ทุกวัน แม่จะสอนเสมอว่า **ถึงบ้านเราจะไม่ร่ำรวยเหมือนคนอื่นแต่เราจะไม่จนน้ำใจ** เรียนให้จบได้รับปริญญา และเป็นคนดี แต่มีสิ่งหนึ่งที่เสียใจมากที่สุด คือทำให้แม่ร้องไห้ เรื่องเถียงแม่ แม่ให้ช่วยทำงาน ผมก็ไม่ทำ

รางวัลที่ได้ในวันนั้น ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งที่เรากาภูมิใจที่ได้ทำเพื่อแม่ แต่สิ่งที่สำคัญที่สุดคือการประพฤติตนเป็นคนดี การทำตัวให้มีคุณค่า รู้จักวางตัว รู้ว่าสิ่งไหนถูกสิ่งไหนผิด การเลือกคบเพื่อน เหมือนกับสุภาวิชิตที่ควบคุมคนพาลพาลพาไปหาผิด คบบัณฑิตบัณฑิตพาไปหาผล



**นางสาวชุตินา บุญโพธิ์** สาขาวิชาการบัญชี ชั้นปีที่ 3

รู้สึกดีใจและภูมิใจกับผลงานที่ชูได้บำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์เพื่อส่วนรวม โดยการที่ชูได้มีโอกาสร่วมทำกิจกรรมต่าง ๆ ให้แกมหาวิทยาลัย ซึ่งมันก็ส่งผลสะท้อนกลับมา ทำให้ชูได้รับรางวัลจากการทำประโยชน์ให้แกส่วนรวม รางวัลนี้นับว่าเป็นรางวัลอันยิ่งใหญ่และประกออบกับความภาคภูมิใจที่ชูจะมอบให้แกแม่เพื่อเป็นของขวัญในวันแม่

โดยส่วนตัวแล้วจะเป็นคนที่ไม่ค่อยแสดงได้ออกกับแม่ ว่ารักแม่ เพราะชูจะรู้สึกเขินจำได้ว่าครั้งสุดท้ายที่กอดแม่ตอนนั้นเรียนอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชูเคยทำไห้แม่ร้องไห้ตอนที่ชูสอบเข้าเรียนต่อที่โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศ สอบไม่ได้ เลยมันทำให้เรารู้สึกแย่มาก เสียใจ และปลอบแม่ว่า แม่ไม่ต้องร้องไห้ ชูสอบเรียนต่อที่นี้ไม่ได้ก็ไม่เป็นไร เดียวก็หา

ที่เรียนใหม่ได้ ชูไม่ต้องไปเรียนโรงเรียนดี ๆ ดัง ๆ หรือกถึงจะเรียนโรงเรียนวัดก็ทำให้เราเป็นคนดีได้ การเป็นคนดีมันอยู่ที่ตัวเรามากกว่า แต่วันแม่ในปีนั้น ชูจะเข้าไปกอดแม่และหอมแก้มแม่ และบอกแม่ว่า **“หนูรักแม่”** สิ่งแม่ภูมิใจในตัวชูมาตลอดก็คือ ไม่เคยประพฤติตัวไม่ดี ไม่ทำให้แม่เสียใจ เรื่องการเรียน เรียนได้เกรดในระดับ 3 กว่ามาตลอด

แม่ เป็นผู้ให้กำเนิด ลูกมีหน้าที่ตอบแทนพระคุณ โดยการตั้งใจเรียน เป็นคนดี ไม่ทำให้แม่เสียใจ แค่นี้ก็พอแล้ว สำหรับการเป็นลูกที่ดี





## คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการ ดอนขงใหญ่เกมส์ 4-6 สิงหาคม 2553



สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ส่งนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหาคอมพิวเตอร์ การสร้างการ์ตูนมัลติมีเดีย และการแข่งขันการออกแบบเว็บไซต์ ในการแข่งขันทักษะวิชาการในดอนขงใหญ่เกมส์ เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2553 โดยนักศึกษสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ได้รับรางวัลที่ 2 ในการแข่งขันการตอบปัญหาคอมพิวเตอร์ และได้เป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการในกีฬา พ.จ.น.ก. สัมพันธ์ ครั้งที่ 33 ตาลโตนดเกมส์ (มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันตก) ในระหว่างวันที่ 16-19 พฤศจิกายน 2553 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีต่อไป

**ทัศนศึกษาราชบุรี – สุพรรณสงคราม** : คณะอาจารย์สาขาวิชาภาษาไทย สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จัดกิจกรรมทัศนศึกษาให้แก่นักศึกษาไทย-จีน ในสาขาวิชาจำนวน 200 คน เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2553 โดยได้ไปทัศนศึกษาที่อุทยานหุ่นขี้ผึ้งสยาม ตลาดน้ำดำเนินสะดวก วัดอัมพวันเจติยาราม และตลาดน้ำอัมพวัน การจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมความรู้ความเข้าใจทางด้านวัฒนธรรมไทย แก่นักศึกษาจีนและสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักศึกษาไทย-จีน



### เชิญร่วมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ขอเชิญร่วมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2553 (ส่วนภูมิภาค) “จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิต ด้วยวิทยาศาสตร์” ระหว่างวันที่ 18-20 สิงหาคม 2553 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มีการจัดกิจกรรมการประกวดแข่งขันทางวิทยาศาสตร์ต่าง ๆ มากมาย ขอเชิญผู้สนใจเข้าชมงานได้ตามวันและสถานที่ดังกล่าว หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โทร. 0-3249-3266 หรือ 0-3249-3300 ต่อ 1204 เว็บไซต์ <http://Sci.pbru.ac.th>

## อบรมการจ้างงานสำหรับผู้กระทำผิด

เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2553 สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเพชรบุรี จัดโครงการ**อบรมการจ้างงานสำหรับผู้กระทำผิด** จำนวน 60 คน ณ อาคารเพชรน้ำหนึ่ง มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการทำงานร่วมกับผู้อื่น และยังเป็น การเตรียมความพร้อมด้านจิตใจและทัศนคติบุคลิกภาพในการทำงานและการกลับสู่สังคม โดยอาจารย์ชนสิทธิ์ ลิทธิ์สูงเนิน อาจารย์คณะครุศาสตร์เป็นวิทยากรโดยใช้กระบวนการจิตตปัญญาในการสร้างทัศนคติเชิงบวกต่อตนเองและองค์กร การเห็นคุณค่าและความรับผิดชอบตนเอง ครอบครัวยุและสังคมการทำงานเป็นทีมแก่ผู้เข้ารับการอบรม

## คณะครุศาสตร์ จัดอบรมปฏิบัติการ

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดย ผศ.ปัญญา ทองนิล จัดอบรมปฏิบัติการเรื่อง การพัฒนาการสอนโดยบูรณาการ แบบสอดแทรกคุณลักษณะอันพึงประสงค์ สำหรับครูการศึกษาขั้นพื้นฐาน แก่ครูโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นฐานการศึกษาเพชรบุรี เขต 1 จำนวน 135 คน เมื่อวันที่ 4-5 สิงหาคม 2553 ณ ห้อง 822 คณะครุศาสตร์ โดยมี ดร.วิวัฒน์ วรวงษ์ คณบดี และอาจารย์จรัส แจ่มจันทร์ รองคณบดีกล่าวต้อนรับ และได้รับเกียรติจาก อาจารย์ชนสิทธิ์ ลิทธิ์สูงเนิน อาจารย์ประจำภาควิชาชีพครู คณะครุศาสตร์เป็นวิทยากร พร้อมด้วย ดร.สุกัญญา คงงาม อาจารย์คณะครุศาสตร์ ดร.ศศิธิ์ เขียว โรงเรียนพญาไท ให้ความรู้และฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการสร้างตัวชี้วัดและแบบประเมินคุณลักษณะตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 และนโยบาย 3 ดี ของรัฐบาล จากการประชุมผลการอบรมครูได้รับความรู้จากการอบรมครั้งนี้เป็นอย่างมากเนื่องจากสามารถนำไปใช้ได้จริง

## อบรมโครงการพัฒนาความรู้ ครูคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา



สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จัดอบรมโครงการพัฒนาความรู้ครูคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษาให้แก่ครูตำรวจตระเวนชายแดน ครูคณิตศาสตร์และบุคลากรทางการศึกษา เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2553 ณ ห้อง 416 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยมี ผศ.จันทร์วดี ไทรทอง และอาจารย์มูรดี สมบูรณ์ เป็นวิทยากร การอบรมครั้งนี้มีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 30 คน

ติดตามอ่านจดหมายข่าว “ดอนข้งใหญ่” ได้จาก <http://www.pbru.ac.th>, <http://news.pbru.ac.th>

ติดตามฟังรายการ การศึกษา สารความรู้ รายการเพลง ได้ที่ คลื่น 99.05 MHz

สถานีวิทยุกระจายเสียง มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี วิทยุเพื่อการศึกษาและบริการชุมชน

## เปิดหลักสูตรระยะสั้น

กระทรวงการต่างประเทศได้รับแจ้งจากสถานเอกอัครราชทูต ฯ กรุงโตเกียว ว่า United Nations University Institute for Sustainability and Peace (UNU-ISP) ณ กรุงโตเกียว เปิดหลักสูตร Building Resilience to Climate Change ตามกลุ่มพัฒนาหลักสูตรของ University Networks for Climate and Ecosystems Change Adaptation Research (UN-CECAR) ซึ่งเป็นหลักสูตรระยะสั้น (3 สัปดาห์) และจะเริ่มการเรียนการสอนในวันที่ 13 กันยายน 2553 โดยกำหนดคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัคร ดังนี้

1. กำลังศึกษาในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ไม่จำกัดสาขา
2. มีความรู้ความสามารถในการอ่าน-เขียนภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
3. มีหนังสือรับรองของอาจารย์ที่ปรึกษา มีอาจารย์ประจำภาควิชา

ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยสหประชาชาติจะให้ทุนการศึกษาและค่ายังชีพแก่นักศึกษาที่มีผลการเรียนดีเด่นจากประเทศกำลังพัฒนาที่มีความจำเป็นต้องรับทุนการศึกษา โดยผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ของ UNU-ISP ที่ <http://isp.unu.edu/cecar>

## ใช้บัตรเครดิตอย่างไรให้ปลอดภัย “หนี้”



วันนี้หากคุณลองถามเพื่อนข้างกายสัก 10 คน เชื่อว่ามากกว่าครึ่งจะต้องมี “บัตรพลาสติก” หรือ “บัตรเครดิต” ติดอยู่ในกระเป๋าสตางค์ ด้วยกันทั้งนั้น ซึ่งในจำนวนนี้ก็คงมีหลายคนที่มีบัตรเครดิตมากกว่า 1 ใบ การมีบัตรเครดิตติดกระเป๋าไม่ใช่เรื่องที่ดีเพราะบัตรเครดิตมีข้อดีในหลายมิติ เช่น ความสะดวก รวดเร็ว สามารถใช้เงินได้โดยไม่ต้องพกเงินสดติดตัว แต่ในทางกลับกันก็มีข้อด้อยเช่นกัน ถ้าผู้ใช้ไม่สามารถควบคุมพฤติกรรมการใช้จ่ายของตนเองได้ คุณอาจกลายเป็นเจ้าของหนี้ก้อนโต มาดูกันดีกว่าว่าใช้บัตรเครดิตอย่างไร

ไม่ให้เป็นหนี้

**=> ติกรอบตัวเอง และคิดหน้าคิดหลังก่อนใช้** สร้างเกราะป้องกันตนเองด้วยการติกรอบค่าใช้จ่ายรายเดือน เริ่มจากต้องรู้ว่าตนเองมีรายรับรายจ่ายเท่าไร จะช่วยให้รู้ว่าตนเองสามารถใช้จ่ายได้เท่าไร ถ้าจะให้ดีควรขีดเส้นยอดการใช้จ่ายบัตรเครดิตในแต่ละเดือนไว้ เช่นไม่เกิน 10 - 15 % ของรายได้ เป็นต้น โดยให้ถือเป็นกฎเหล็กสำคัญของชีวิต อีกเรื่องที่สำคัญ ทุกครั้งก่อนที่จะใช้บัตรคิดหน้าคิดหลังให้ดี ของหลายอย่างที่คุณอาจจะแค่ซดเซยความอยากได้ อยากมี อยากเป็น มากกว่าความจำเป็นอื่นๆ ให้คิดเสมอว่าถ้าซื้อและมีความสุขในวันนั้นแต่ทำให้ลำบากในวันหน้าก็จงหลีกเลี่ยง

**=> มีวินัยในการชำระหนี้ ท่องให้ขึ้นใจว่า “อย่าเบียดหนี้”** ข้อนี้สำคัญที่สุด ปัญหาลำดับต้น ๆ ของคนที่หนี้ท่วม เพราะบัตรเครดิตก็คือ เอาไว้ก่อน เดียวก่อน เวลารูด รูดเต็มวงเงิน แต่เวลาชำระหนี้ขอเลือกแบบขั้นต่ำก่อน ทำให้หนี้สะสม เสียดอกเบี้ยเพิ่มนานเข้าหนี้ก็ก้อนโตขึ้นเปลี่ยนพฤติกรรมใหม่ ปล่อยให้ครบตามกำหนดเวลาแบบเต็มวงเงินที่รูดไป เพียงเท่านั้นก็จะไม่เกิดหนี้สะสมให้มาปวดหัวภายหลัง บางคนรูดบัตรนี้มาโปะบัตรโน้น เพราะมีรายได้ไม่เพียงพอ ก็ควรแก้ปัญหาที่ต้นทางด้วยการหารายได้เพิ่มให้เพียงพอต่อการปลดหนี้ เป็นต้น

สุดท้าย ลองถามตัวเองว่าเมื่อก่อนตอนที่ยังไม่มีบัตรเครดิต เราใช้ชีวิตอย่างไร ตอนนี้มีบัตรเครดิตแล้ว การใช้ชีวิตของเราเปลี่ยนแปลงไปหรือไม่ การมีหรือไม่มีบัตรเครดิตไม่ใช่เรื่องสำคัญประเด็นอยู่ที่เรามีแล้วใช้อย่างไรมากกว่า “ตัวเรา” นั่นแหละสำคัญ ปัญหาจะเกิดขึ้นก็อยู่ที่ตัวเราเองที่เป็นคนสร้างขึ้นมาแล้วแก้ไขไม่ได้ต่างหาก

## โครงการปลูกตาลเฉลิมพระเกียรติฯ ณ วิทยาเขตโป่งสลอด

เนื่องในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 84 พรรษาในปี พ.ศ.2554 เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติด้วยการอนุรักษ์ต้นตาล ซึ่งเป็นพืชสัญลักษณ์ของจังหวัดเพชรบุรี และเป็นพืชมหัศจรรย์สารพัดประโยชน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ร่วมกับ ธนาคารออมสินเขตเพชรบุรี จึงดำเนินโครงการปลูกตาลเฉลิมพระเกียรติฯ ณ วิทยาเขตโป่งสลอด โดยได้รับทุนสนับสนุนจากธนาคารออมสิน และได้กำหนดพิธีเปิดโครงการในวันที่ 27 สิงหาคม 2553 โดยมีผู้บริหารที่ไปร่วมปลูกต้นตาล ดังนี้

1. ผศ.ดร.นิวัต กลิ่นงาม  
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
2. นายชาย พานิชพรพันธุ์  
ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี
3. นายศักดิ์ชัย วังทอง  
เกษตรจังหวัดเพชรบุรี
4. นายวิทยา เพ็ญนรพัฒน์  
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี
5. นายสุทธา ธรรมอำนวยสุข  
นายอำเภอบ้านลาด
6. นายพิเชษฐ ธรรมวิภาค  
ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน  
สาขางานกิจการสาขา 2
7. นายประยุทธ์ สุกก้า ผู้จัดการภาค 4
8. นายพินิจ ผิวผอง ผู้จัดการเขตเพชรบุรี
9. นายสุรศักดิ์ โรจน์ประดิษฐ์ ผู้จัดการเขตสมุทรสาคร
10. นายประสพชัย สุภาพงษ์ ผู้จัดการเขตราชบุรี
11. นายจิรวัดน์ อินทระ ผู้จัดการเขตประจวบคีรีขันธ์



## รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับโอน

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ต้องการรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับโอนให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 1 อัตรา สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขารัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิศวกรรมศาสตร์สิ่งแวดล้อม สาขาภาษาอังกฤษ สาขาจิตวิทยา สาขาบริหารการศึกษา สาขาการท่องเที่ยว การโรงแรม หรืออุตสาหกรรมบริการ

ผู้ประสงค์จะสมัครขอโอน ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองในวันและเวลาราชการ หรือส่งใบสมัครทางไปรษณีย์ได้ที่ กองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 20 สิงหาคม 2553 หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ [www.nrru.ac.th](http://www.nrru.ac.th)